



ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

ตามมติ อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ โดยแจ้งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือหากยังไม่ครบถ้วน จะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนภายใน ๖ เดือน จัดส่งเอกสารเข้ารับการประเมินผลงาน นั้น

บัดนี้ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้พิจารณาแล้วจึงประกาศให้ นายอนุวัฒน์ ตรีภพนาด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๓ กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ทั้งนี้ ให้มีการหักทวงได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันประกาศและหากไม่มีผู้ใดหักทวงให้ข้าราชการดังกล่าวส่งผลงานตามที่ได้นำเสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลฯ ภายใน ๑๒๐ วันหลังจากวันที่พ้นการหักทวงการประกาศคัดเลือก หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือก สละสิทธิ์ไม่ประสงค์จะส่งผลงานประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางพิมพ์ชนก พิตักพิลด์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

แนบท้ายประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัด ที่ได้รับเลือก				ชื่อผลงาน	
		ตำแหน่ง	ระดับ	เลขที่	สังกัด	ผลงาน ๑	ผลงาน ๒
๑	นายอนุวัฒน์ ตรีภพนาถ	นักวิชาการพาณิชย์	ชำนาญการ	๕๓	กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ การค้า	- เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรับมือ ตลาด e-Commerce	- เรื่อง โอกาสของภาคเศรษฐกิจและ บริการดูแลรักษาสุขภาพ (Wellness) ของ ประเทศไทย

หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ดำเนินการ ดังนี้

- ส่งผลงานตามแบบที่กรมฯ กำหนด ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดการทักท้วง หากส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา จะต้องเริ่มดำเนินการคัดเลือกใหม่
- เซ็นชื่อรับทราบที่กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วันนับจากวันประกาศ